



Đức Thánh Cha chia sẻ trong buổi đọc kinh "Truyền Tin": 'Giữa những thử thách và 'bão tố', tôi có bám chặt vào Chúa Kitô không?'

Thanh Quảng sdb - Tin Vatican - Deborah Castellano Lubov

Trong buổi đọc kinh Truyền Tin Chúa Nhật, Đức Phanxicô kêu gọi các tín hữu giữa trăm chiều bất ổn và sợ hãi, hãy can đảm hướng về Chúa Kitô, Đấng sẽ làm dịu cơn giông bão!

Ngay giữa những hỗn loạn và đau khổ, chúng ta phải phó thác bản thân cho Chúa, tin tưởng vào Người...

Đây là thông điệp mà Đức Phanxicô gửi đến các tín hữu trong bài chia sẻ lúc đọc kinh Truyền Tin hàng tuần vào Chúa Nhật (23/6/2024).

Phát biểu trước hàng ngàn người hành hương đang tụ họp tại Quảng trường Thánh Phêrô vào buổi trưa Chúa nhật (23/6/2024), Đức Thánh Cha suy ngẫm bài Tin Mừng hôm nay theo Thánh Máccô, kể lại câu chuyện Chúa Giêsu và các tông đồ ở trên thuyền trên Hồ Tiberias, và các tông đồ sợ hãi, trong lúc Chúa Giêsu ngủ, vì một cơn bão mạnh bất ngờ ập đến, làm con thuyền bị chao đảo hầu bị đắm chìm.

Tin vào Chúa giữa cơn hỗn loạn

Cuối cùng, Chúa đã kiểm soát toàn bộ tình hình và dạy cho họ một bài học về sự tin tưởng nơi Người.

Có vẻ như "Chúa Giêsu muốn thử thách họ" và đức tin của họ, Đức Giáo hoàng nhận xét rằng cuối cùng họ vượt thoát khỏi kinh nghiệm với nhận thức rõ rệt về quyền năng của Chúa Giêsu và sự hiện diện của Người ở giữa họ.

Do đó, Đức Thánh Cha giải thích sự kiện đáng sợ này khiến họ mạnh mẽ hơn và sẵn sàng hơn để đối diện với những trở ngại và khó khăn khác, bao gồm cả nỗi sợ phải mạo hiểm tung cánh đi công bố Tin mừng. Khi hỏi tại sao Chúa lại làm như vậy, Đức Giáo hoàng cho rằng sự kiện này củng cố đức tin của họ và khiến họ can đảm hơn.

"Sau khi vượt qua thử thách này với Chúa", Đức Giáo hoàng nhận xét, "họ sẽ biết cách đối diện với nhiều người khác, thậm chí là chịu chết trên thập giá và tử đạo, để mang Phúc âm đến cho mọi người".



Áp dụng cho chúng ta

Tương tự như vậy, Đức Thánh Cha cho rằng, Chúa Giêsu cũng làm như vậy với mỗi người chúng ta.

"Đặc biệt trong Bí tích Thánh Thể", ngài lưu ý, "Chúa Kitô tập hợp chúng ta lại xung quanh Người, ban cho chúng ta Lời của Người và nuôi dưỡng chúng ta bằng Mình và Máu của Người".

Với kinh nghiệm này, Đức Thánh Cha cho biết, Chúa "mời chúng ta ra khơi, truyền tải mọi điều chúng ta đã nghe và chia sẻ những gì chúng ta đã nhận cho mọi người, trong cuộc sống hàng ngày", và làm như vậy "ngay cả khi khó khăn".

ĐTC nhận xét Chúa không giải thoát chúng ta khỏi những khó khăn, nhưng Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta, Ngài giúp chúng ta đối diện với chúng.

Vì vậy, ngài gợi ý, chúng ta cũng vậy, hãy vượt qua những khó khăn với sự giúp đỡ của Ngài, học cách bám chặt vào Ngài và tin tưởng vào quyền năng của Ngài, vượt quá khả năng của chúng ta."

Ngài cũng gợi ý rằng việc phó thác vào Chúa Giêsu cho phép chúng ta "vượt qua những điều không chắc chắn và do dự" và thay vào đó, "với lòng can đảm và tấm lòng quả cảm", hãy nói với mọi người "rằng Vương quốc Thiên đàng đang hiện diện, ở đây, và với Chúa Giêsu bên cạnh, chúng ta có thể cùng nhau phát triển, vượt qua mọi rào cản."



Sự giúp đỡ liên tục của tôi giữa mọi cơn giông bão

Với điều này, Đức Giáo hoàng kêu gọi các tín hữu tự hỏi mình một số câu hỏi tương tự:

"Trong thời điểm thử thách", ngài suy ngẫm, "tôi có thể nhớ lại những lúc tôi đã trải nghiệm, trong cuộc đời mình, sự hiện diện và sự giúp đỡ của Chúa không?"

"Khi một cơn bão ập đến", ngài tiếp tục, "tôi có để mình bị choáng ngợp bởi sự hỗn loạn không, hay tôi bám chặt vào Chúa, để tìm thấy sự bình tĩnh và bình yên, trong lời cầu nguyện, sự im lặng, lắng nghe Lời Chúa, sự tôn thờ và chia sẻ đức tin với anh chị em?"

Và Đức Phanxicô kết luận bằng cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, người đã chấp nhận thiên ý của Chúa với sự khiêm nhường và lòng can

đảm, ban cho chúng ta, trong những lúc khó khăn, sự thanh thản của sự phó thác trong Ngài.

